



แผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ 2557

[WWW.HARDSONGKWAEE.GO.TH](http://WWW.HARDSONGKWAEE.GO.TH)

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว  
อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

## คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแควในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

[WWW.HARDSONGKWAEGO.TH](http://WWW.HARDSONGKWAEGO.TH)

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. บทนำ	3
2. ข้อมูลทั่วไป อบต.หาดสองแคว	4
3. ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา	15
4. นโยบายการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์	17
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอตรอน	21
6. รายละเอียดโครงการพัฒนา ปี 2557	22

[WWW.HARDSONGKWAE.GO.TH](http://WWW.HARDSONGKWAE.GO.TH)

# บทนำ

## 1. ลักษณะของแผนงานการดำเนินงาน

- เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดำบล และแผนสามปีเป็นแผนการดำเนินงาน
- เป็นแผนที่จัดทำหลังจากที่มีการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

## 2. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนสามปีและแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์คือ

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริง
2. แผนการดำเนินงานระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ นั้น
3. เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น
4. มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับส่วนที่เกี่ยวข้อง และจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / โครงการ ในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นไตรมาส , สิ้นปีงบประมาณมีความสะดวก

## 3. ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## 4. ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. ทำให้ทราบถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงแผนการดำเนินงานจริงในปีงบประมาณนั้น
2. ทำให้แนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจน
3. มีการจำแนกรายละเอียด ของแผนงาน / โครงการ ทำให้การติดตามและประเมินผล

## ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล

### ความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว เป็นตำบลหนึ่งใน 5 ตำบล ของอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอตรอน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 10 กิโลเมตร ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ชั้น 5 และมีมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 มีมติเห็นชอบการปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแควจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง

### ประวัติท้องถิ่นชุมชนลาวเวียงหมู่บ้านหาดสองแคว

การตั้งถิ่นฐานของชุมชนลาวเวียงหมู่บ้านหาดสองแคว ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ จากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ได้กล่าวไว้ว่า บรรพบุรุษของตนอพยพมาจากเมืองลาวเวียงจันทน์ เริ่มมาตั้งหลักถิ่นฐานอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่านที่หมู่บ้านกองโค ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปัจจุบัน เมื่อชุมชนขยายใหญ่ขึ้น จึงขยายขึ้นไปทางทิศเหนือ ตามลำแม่น้ำน่าน จนถึงเขตบ้านแก่ง จนเกิดเป็นชุมชนเล็ก ๆ ได้แก่บ้านวังสะโม บ้านหาดสองแคว บ้านเด่นสำโรงและบ้านวังแดง

สำหรับที่มาของชื่อหมู่บ้านหาดสองแควนั้น ได้ตั้งชื่อขึ้นตามลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของหมู่บ้านในขณะนั้น ซึ่งเป็นทางออกของลำน้ำสองสายที่ไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำน่านกับคลองตรอน มีลักษณะเป็นลำน้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน จึงเรียกกันว่า “สองแคว” และบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้าน ได้เกิดเป็นสันทรายยื่นออกมาเป็นแนวหาดทรายยาวตลอดหมู่บ้าน จึงเรียกบริเวณนี้ว่า “บ้านหาดสองแคว” สมัยก่อนชาวเรือที่เดินทางผ่านมาจึงมักจะค้างแรมบริเวณหาดทรายแห่งนี้

ชุมชนลาวเวียงหมู่บ้านหาดสองแคว เป็นชุมชนลาวเมืองเวียงจันทน์ที่ถูกกวาดต้อนเข้ามาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 หลังจากปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ได้แล้วในปี พ.ศ. 2371 การย้ายถิ่นเข้ามาของครัวลาวเมืองเวียงจันทน์มีทั้งกวาดต้อนด้วยกองทัพกรุงเทพฯ และบรรดาหัวเมืองลาวต่าง ๆ โดยส่งมาพักไว้ตามเมืองใหญ่ ๆ ก่อน ได้แก่ เมืองพิษณุโลก เมืองพิชัย เป็นต้น

พัฒนาการของชุมชนลาวเวียงหมู่บ้านหาดสองแคว สันนิษฐานว่าเกิดจากการขยายตัวของจำนวนประชากร ออกไปในพื้นที่ใกล้เคียงและกว้างไกลออกไปเพื่อบุกเบิกที่ดินทำกินเป็นของตนเอง โดยได้เดินทางอพยพขึ้นเหนือมาตามลำน้ำน่าน จากหมู่บ้านกองโค จนมาถึงบ้านวังสะโม ส่วนหนึ่งได้หักล้างถางพงสร้างบ้านปลูกเรือน ณ ที่นี้ ส่วนกลุ่มอื่น ๆ ก็ได้เคลื่อนย้ายกันต่อไป จนกระทั่งถึงยังบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านหาดสองแคว ในปัจจุบัน ที่มีลักษณะเป็นทางออกของลำน้ำสองสาย ที่ไหลมาบรรจบกันคือ แม่น้ำน่านกับคลองตรอน

เมื่อกระแสน้ำไหลผ่านบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้าน ซึ่งมีสภาพพื้นที่ลาดชันน้อยลง กระแสน้ำไหลช้าลง กวาดทรายและโคลนตมที่น้ำพัดพามาด้วยจึงตกจมลงที่ก้นของลำน้ำ เมื่อวันเวลาผ่านไปตะกอนเหล่านั้นก็ทับถมสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นสันทรายตลอดแนวทางยาวของหมู่บ้าน บรรพบุรุษของชาวลาวเวียงจึงตั้งบ้านเรือนขึ้นเป็นชุมชนเล็ก ๆ และเรียกบริเวณนี้ว่า “บ้านหาดสองแคว” ซึ่งหมายถึงหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณสันทรายหรือหาด

ทราย ซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำของธารน้ำ (โคลงตรอน) ที่ไหลมาพบกับสายน้ำที่ใหญ่กว่า (แม่น้ำน่าน) ที่ได้พัดพาเอากรวดทรายและโคลนตามมาตกตะกอนสะสมกัน จนมีลักษณะเป็นแนวยาวขนานไปกับริมฝั่งแม่น้ำ และบรรพบุรุษชาวลาวเวียงบางกลุ่มก็ยังเดินทางเรื่อยขึ้นไปจนถึงเขตบ้านแก่ง และตั้งเป็นชุมชนสร้างบ้านปลูกเรือนตั้งแต่นั้นมา

จากเส้นทางการเดินทางอพยพของบรรพบุรุษชาวลาวเวียงกลุ่มนี้ หากคิดเป็นระยะทางจากหมู่บ้านกองโคไปยังหมู่บ้านชาวลาวเวียงกลุ่มต่าง ๆ ที่ตั้งถิ่นฐานตามริมแม่น้ำน่านนั้น ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้านวังสะโม หมู่บ้านหาดสองแคว หมู่บ้านเด่นสำโรง และหมู่บ้านวังแดง ตามลำดับ ซึ่งทางน้ำและทางบกในปัจจุบันแล้วสามารถใช้ระยะเวลาในการเดินทางเพียงไม่เกิน 1 วันเท่านั้น จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่า การอพยพของบรรพบุรุษชาวลาวเวียงจันทร์หมู่บ้านหาดสองแควนั้น น่าจะเกิดจากการขยายตัวของจำนวนประชากรออกไปในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบุกเบิกที่ดินทำกินเป็นของตนเองมากกว่าสาเหตุอื่น

## แหล่งประวัติศาสตร์ / ประเพณี

### เมืองตาชูชก

อยู่ในท้องที่บ้านเด่นสำโรง ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน และอยู่ริมแม่น้ำน่านปากตะวันออก ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ 30 กิโลเมตร หากเดินทางจากจังหวัดอุตรดิตถ์จะผ่านสถานีรถไฟตรอน จากสถานีรถไฟตรอนไปยังตำบลหาดสองแคว ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร หรือถ้าโดยสารรถไฟลงที่สถานีรถไฟท่าสักจะสะดวกที่สุด เพราะมีถนนจากสถานีรถไฟท่าสักถึงตำบลหาดสองแคว แล้วต้องข้ามปากแม่น้ำน่านไปยังตัวเมือง ซึ่งอยู่ทางปากตะวันออกของแม่น้ำ

เมืองตาชูชกนี้ไม่ทราบว่าเดิมชื่อเมืองอะไร เพราะไม่มีปรากฏในศิลาจารึกหรือพงศาวดาร เหตุที่ชื่อว่า “เมืองตาชูชก” เนื่องจากชาวบ้านเรียกชื่อนี้กันมานานแล้วจนสืบค้นไม่ได้ว่าเรียกชื่อนี้มาตั้งแต่เมื่อใด อีกทั้งเชื่อกันว่าชื่อเมืองตาชูชกนี้มีที่มาจากเรื่องพระเวสสันดรชาดก คือเชื่อว่าเมืองนี้เป็นเมืองของตาชูชกนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีถนนชื่อ ถนนตาชูชก ถนนมัทรี มีภูเขาชื่อ เขาพระนางมัทรี หรือเขามัทรี เขาวงกต มีชื่อวัดคลังคราช และวัดศิรีวงกต เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าชื่อเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเรื่องพระเวสสันดรชาดกทั้งสิ้น

ลักษณะของเมืองตาชูชก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านโดยใช้แม่น้ำน่านเป็นคูเมืองธรรมชาติด้านตะวันตก ส่วนด้านเหนือมีคลองตรอน และคลองน้ำข้าวเป็นคูเมืองธรรมชาติด้านเหนือด้านตะวันออกมีคูเมืองและกำแพงเมืองเหลืออยู่บางตอน ลักษณะคูเมืองเป็นคูเมือง 2 ชั้น และมีกำแพงเมือง 3 ชั้น คูเมืองบางตอนเป็นนาข้าวของชาวบ้าน เพราะเป็นที่ลุ่มเหมาะที่จะปลูกข้าวได้ดี ส่วนด้านใต้มีคูเมืองและกำแพงเหลืออยู่น้อย เนื่องจากถูกทำลายเพื่อทำไร่นาเสียเป็นส่วนมาก

ภายในตัวเมืองมีวัดอยู่แห่งหนึ่งคือ วัดคลังคราช ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน เพิ่งสร้างขึ้นใหม่เมื่อราว 60 ปีเศษมานี้เอง จากการสอบถามท่านเจ้าอาวาสและชาวบ้านเล่าว่า วัดนี้สร้างทับบนวัดร้างเก่า และชื่อวัดก็ตั้งขึ้นใหม่ให้คล้องจองกับชื่อเมืองที่ชื่อว่า เมืองตาชูชกในเรื่องพระเวสสันดร ในบริเวณวัดมีสระน้ำเก่า ที่ขอบสระบางตอนมีซากอิฐเก่าด้วย หากทำการขุดแต่งคาดว่าจะป็นฐานของโบสถ์ วิหาร หรือเจดีย์ก็ได้ นอกจากนี้ในตัวเมืองยังพบเศษเครื่องปั้นดินเผาอยู่ทั่วไป จากคำบอกเล่าของชาวบ้านกล่าวว่าเคยมีคนเดินหลงเข้าไปในตัวเมืองพบเสาหิน เข้าใจว่าเป็นเสาหลักเมือง แต่ตอนหลังก็ไม่มีใครพบอีก และมีคนเคยพบโองกับโครงกระดูกคนด้วย

ตัวเมืองตาชูชกนี้ตั้งอยู่ในท้องที่บ้านเด่นสำโรง ชื่อหมู่บ้านนี้ชาวบ้านเล่าว่าเพราะเคยมีต้นสำโรงใหญ่มากอยู่ต้นหนึ่งทางทิศใต้ของวัดคสังคราช และชื่อหมู่บ้านนี้ยังเป็นชื่อโรงเรียนด้วยคือโรงเรียนบ้านเด่นสำโรงตั้งอยู่ในบริเวณวัดคสังคราชนั้นเอง

ส่วนชื่อถนนคือ ถนนตาชูชกและถนนมัทรี นั้นเป็นแนวถนนที่มีมาแต่โบราณอยู่ทางทิศใต้ของเมืองตาชูชก และทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองตาชูชก มีภูเขาสูงหนึ่งเรียกกันว่าเขาพระนางมัทรีหรือเขามัทรี ถัดจากเขามัทรีขึ้นไปทางเหนือมียอดเขาแหลมสูงสุด เรียกกันว่าเขาวงกตทางทิศตะวันออกของเมืองตาชูชก มีวัดอยู่แห่งหนึ่งมีชื่อว่า วัดศรีวังกต ซึ่งเดิมอาจมีชื่อว่าวัดเขาวงกตก็ได้เพราะศรีก็คือภูเขานั้นเอง สำหรับหมู่บ้านที่มีเขามัทรีและถนนมัทรีนี้มีชื่อว่าบ้านนาคะนึ่ง เป็นหมู่บ้านอยู่ในท้องที่ตำบลนาอาจ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ชื่อหมู่บ้านนี้ คุณอเนก โปร่งแสง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาคะนึ่ง เล่าว่ามีตำนานเกี่ยวกับที่มาของบ้านนาคะนึ่งว่า เดิมบ้านนาคะนึ่งมีชื่อว่า บ้านนางคำนึ่ง เนื่องจากพระเวสสันดรได้พานางมัทรีออกจากกรุงสหัสขันธ์ไปเขาวงกต เมื่อถึงหมู่บ้านนี้นางมัทรีได้คำนึงถึงกรุงสหัสขันธ์ จึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านนางคำนึ่ง ต่อมาเพี้ยนเป็นบ้านนาคะนึ่ง จนถึงปัจจุบัน จึงเห็นได้ว่าบริเวณใกล้เคียงกันกับเมืองตาชูชกนี้มีชื่อหมู่บ้าน ชื่อวัด ชื่อถนน ชื่อภูเขา และตำนานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพระเวสสันดรมากพอสมควรทีเดียว แสดงว่าเมืองตาชูชกเป็นเมืองที่เก่าแก่จนยากที่จะสืบค้นว่าเก่าแก่สักเท่าใด

#### **หาบจันทน์ บ้านหาดสองแคว**

บ้านหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามประวัติเล่าว่าตั้งถิ่นฐานมาก่อน พ.ศ. 2350 ชาวบ้านมีเชื้อสายมาจากเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวลาสนทนาระหว่างชาวบ้านด้วยกัน จะใช้ภาษาพื้นเมือง ซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมของเวียงจันทน์

เนื่องจากสภาพพื้นที่ตั้งอยู่ในที่เหมาะสมมีลำน้ำ 2 สายมาบรรจบกัน คือ แควน้ำน่านกับแควลำคลองตรอน จึงได้ชื่อว่าบ้านหาดสองแควชาวบ้านประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมทำนาทำไร่ เพาะปลูกพืชและเลี้ยงปลา เพราะมีบึงน้ำขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณหมู่บ้าน คือ บึงพาด

ชาวบ้านมีอาชีพเสริมมีรายได้ดีตลอดเวลา และยังรักษาวัดวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น นอกจากนี้จะเชื่อเรื่องเลี้ยงเจ้าเข้าทรง ปัดเป่า สะเดาะเคราะห์ การทำบุญตามเทศกาล และตักบาตรพระตอนเช้าทุกวันมิได้ขาดแล้วยังมีความโดดเด่นในเรื่องวิธีการ เช่นการตักบาตรหาบจันทน์

พระครูมงคลสิริวิธาน เจ้าคณะตำบลหาดสองแควเล่าให้ฟังว่า มีพระต่างถิ่นเคยจำวัดอยู่ด้วยกัน ตอนเช้าก็ออกบิณฑบาตแต่เช้า ตลอดทางที่ออกบิณฑบาตก็ให้นักสงฆ์อยู่ตลอดเวลาว่าพระวัดนี้เขาฉันแต่ข้าวไม่ต้องมีกับข้าวหรืออย่างไร เพราะไม่เห็นมีชาวบ้านคนใดทำกับข้าวมาใส่บาตรเลยสักคน ตักข้าวใส่บาตรแล้วก็กลับกระทั่งกลับมาถึงวัดจึงได้กระจ่าง เพราะวัฒนธรรมประเพณีการตักบาตรตอนเช้าที่ไม่เหมือนกับที่ใด ๆ นั่นก็คือเวลาประมาณ 06.00 น. พระสงฆ์จะแบ่งสายออกเดินไปตามหมู่บ้าน เมื่อสุดเส้นทางก็จะเดินกลับ เทียวออกจากวัดไปจนถึงจุดกลับจะไม่มีชาวบ้านมาตักบาตรเลย เมื่อพระเริ่มเดินบิณฑบาตกลับ ชาวบ้านที่อยู่ท้ายบ้านจะตีเกราะเป็นสัญญาณบอกให้ทุกบ้านรู้จะได้ออกมายินรอตักบาตร รวมเป็นหมู่บ้านยินคนเดียวบ้าง เมื่อพระเดินเลยไปสักระยะหนึ่งก็จะได้ยินเสียงตีเกราะไม้ไผ่อีก เมื่อพระเดินกลับวัดไปแล้วก็จะมีชาวบ้านนำอาหาร หรือปิ่นโตมาวางไว้บนแป้นหน้าบ้าน ต่อจากนั้นก็จะมีคนหาบสาแหรกสายละ 3 – 4 คน เดินหาบกระจาดผ่านแป้นที่มีอาหารวางอยู่ก็จะหยิบใส่หาบไปวัดเมื่อไปถึงวัดแล้วก็จัดเรียงอาหารลงถาดไม่ต้องถ่ายถ้วยชาม แล้วยกจบขึ้นเหนือหัวแทนเจ้าของอาหารทุกคน เมื่อพระนั่งเรียบร้อยแล้ว ผู้ชายก็จะทำหน้าที่ประเคนอาหารพระ แล้วนั่งรอจนพระฉัน



เสร็จ เมื่อพระให้ศีลให้พรแล้วก็นำอาหารมารับประทานกัน ส่วนที่เหลือก็ส่งกลับเจ้าของเดิม ถ้าถั่วอาหารของใครหมดคนหาก็จะดักข้าวสุกใส่ให้จนเต็มถ้วย หลังจากนั้นก็จะหาบถั่วอาหารไปวางไว้ตามบ้านตามเดิม ทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวัน ยกเว้นวันพระ ทุกคนจะหาบมาวัดกันเอง ส่วนอาหารปันโต จะเป็นที่รู้กันว่าจัดไว้ถวายพระตอนเพล

## 1. สภาพทั่วไป

### ที่ตั้ง

ตำบลหาดสองแคว เป็นตำบลหนึ่งใน 5 ตำบล ของอำเภอตรอน จังหวัดอุดรดิษฐ์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอตรอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 5 อาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ คือ

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ บ้านชำทอง ตำบลบ้านแก่ง บ้านปลายราง ตำบลข่อยสูง บ้านไร่ ตำบลน้ำอ่าง
ทิศใต้	ติดต่อกับ บ้านท่าสัก บ้านเต่าไหเหนือ ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ บ้านปลายราง ตำบล ข่อยสูง อำเภอตรอน บ้านน้ำขุม ตำบลนครอิฐ อำเภอศรีนคร
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ พื้นที่แนวเขตปกครองเป็นรูปสามเหลี่ยม มีทิศเหนือจดทิศใต้ และทิศตะวันตกไปจึงไม่มีอาณาเขตด้านทิศตะวันออก

### เนื้อที่

มีเนื้อที่ประมาณ 38 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,750 ไร่

### ภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม บริเวณ 2 ฝั่งแม่น้ำน่าน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำน่าน ได้แก่หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 และ 7 มีหมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้าย ระยะทางที่แม่น้ำไหลผ่านประมาณ 3 กิโลเมตรเศษ

### จำนวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน

- จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน 7 หมู่ ได้แก่ 1- 7

### ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 4,215 คน แยกเป็นชาย 2,056 คน แยกเป็นหญิง 2,159 คน มีพื้นที่ 38 ตารางกิโลเมตร ประชากรมีความหนาแน่นเฉลี่ย 114.82 คน/ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนครัวเรือน	จำนวนประชากรทั้งหมด		
			ชาย	หญิง	รวม
1.	บ้านหาดสองแคว	237	337	390	727
2.	บ้านหาดสองแคว	144	163	212	375



3.	บ้านหาดสองแคว	272	387	421	808
4.	บ้านเด่นสำโรง	218	387	405	792
5.	บ้านแหลมคุณ	159	225	244	469
6.	บ้านนิคมบึงพาด	147	274	244	518
7.	บ้านบึงพาด	147	273	251	524
รวม		1,324	2,046	2,167	4,213

## 2. สภาพทางเศรษฐกิจ

### อาชีพ

#### - การเกษตรกรรม

ตำบลหาดสองแควมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ พืชทางเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าว , อ้อย , ถั่วเหลือง , นอกจากนี้ยังมีการทำสวนผลไม้ ได้แก่ มะม่วง , ส้มโอ , ขนุน

#### - การปศุสัตว์

การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงเพื่อจำหน่าย สัตว์ที่เลี้ยงได้แก่ โคเนื้อ ไก่พันธุ์ไข่

#### - การประมง

มีการทำประมงหมู่บ้าน บริเวณบึงพาด เนื้อที่ประมาณ 250 ไร่

### หน่วยธุรกิจในพื้นที่ อบต.

ปั้มน้ำมัน	8	แห่ง
โรงสีขนาดเล็ก	1	แห่ง
ลานตากข้าว	1	แห่ง

## 3. สภาพสังคม

### การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา ( โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง )	3	แห่ง
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ	1	แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน	5	แห่ง
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	1	แห่ง

### สถาบันและองค์กรศาสนา

วัด/สำนักสงฆ์	4	แห่ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรม	1	แห่ง

ประเพณีสำคัญ ได้แก่ ประเพณีสลากภัต , ประเพณีสงกรานต์ การตักบาตรเทโว วันออกพรรษา  
วัฒนธรรม การหาบจันทัน (หาบสาแทรก) ไหลแพไฟ

#### การสาธารณสุข

สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 1 แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

#### ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยบริการประชาชน ( ที่พักสายตรวจ ) 1 แห่ง

### 4. การบริการพื้นฐาน

#### การคมนาคม

สามารถเดินทางติดต่อระหว่างตำบลและอำเภอ รวมทั้งการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1204
2. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1214
3. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1104 อุดรดิตถ์ - พิชัย
4. ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 11063 ท่าสัก - บ้านแก่ง
5. ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 3125 บ้านบึงพาด - บ้านแหลมคุณ
6. ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 3127 บ้านชำทอง - บ้านแหลมคุณ
7. ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 3128 บ้านบึงพาด - บ้านหาดสองแคว
8. ทางหลวงชนบท หมายเลข 4011 บ้านท่าสัก - บ้านแหลมคุณ
9. ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 4049 บ้านหาดสองแคว - บ้านชำทอง
10. ทางหลวง บ้านแหลมคุณ - บ้านปลายราง
11. ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 3004 บ้านแหลมคุณ - บ้านต้นนา
12. ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 3185 บ้านชุมทาง - บ้านบึงพาดและยังสามารถใช้ทาง

น้ำโดยแม่น้ำน่าน

#### 4.2 การโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ( ไปรษณีย์เอกชนอนุญาต ) 1 แห่ง

โทรศัพท์สาธารณะ 6 แห่ง

สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ 1 แห่ง

#### การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน มีบางส่วนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลชุมชนหนาแน่น ที่ยังไม่ได้ขยายเขตไป  
ถึง มีไฟฟ้าสาธารณะในเขตชุมชนหนาแน่นโดยทั่วถึง

## แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ, ลำห้วย 3 แห่ง

บึง, หนองและอื่นๆ 8 แห่ง

## แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้งานได้

ฝาย 1 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน 12 แห่ง

## 5. ข้อมูลอื่นๆ

### 5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

กรวด - ทราย บริเวณในลำน้ำน่าน

### 5.2 มวลชนจัดตั้ง

ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น 109 คน

ไทยอาสาป้องกันชาติ - รุ่น - คน

กองหนุนเพื่อความมั่นคง - รุ่น - คน

อื่นๆ - รุ่น - คน

## 6 ศักยภาพในตำบล

### ก. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

#### 1. การรวมกลุ่มของประชาชน

จำนวนกลุ่มทุกประเภท 37 กลุ่ม

แยกประเภทกลุ่ม

- กลุ่มอาชีพ 8 กลุ่ม

- กลุ่มออมทรัพย์ 7 กลุ่ม

- กลุ่มอื่นๆ - กลุ่ม

WWW.HARDSONGKWAEGO.TH

## จุดเด่นของพื้นที่

**สถานที่ตั้ง** อยู่ห่างจากตัวอำเภอไม่มากนัก มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับอำเภอและพื้นที่ใกล้เคียงได้หลายสายทำให้สะดวกในการขนส่งผลผลิตในพื้นที่ออกสู่ตลาด จึงมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาการผลิตให้เป็นการผลิตในเชิงพาณิชย์

**พื้นที่** ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำน่านและลำคลอง ได้แก่ บึงพาด คลองละมุง คลองละวาน คลองลำช้า ไหลผ่าน นอกจากการทำนาในฤดูกาลแล้วยังสามารถทำนาปรังได้อีก โดยเฉพาะในเขตสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า และยังมีพื้นที่อีกบางส่วนที่สามารถพัฒนาแหล่งน้ำให้มีน้ำใช้ได้ตลอดปี จึงมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะทำให้พื้นที่ของตำบลสามารถเป็นแหล่งเกษตรกรรมอย่างสมบูรณ์

**ชุมชน** มีพื้นที่ที่เป็นชุมชนหนาแน่นตามหมู่บ้านต่างๆ โดยเฉพาะหมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 5 ซึ่งเป็นชุมชนที่ค่อนข้างหนาแน่น และมีการรวมกลุ่มของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพเสริม กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร จึงมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะส่งเสริมพัฒนากลุ่มให้เป็นที่แพร่หลาย

**คุณภาพของคน** เนื่องจาก การคมนาคมที่สะดวก สถานศึกษาในระดับสูงในพื้นที่ไม่มี ทำให้ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนในตัวจังหวัดเป็นจำนวนมาก ทำให้เยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป จึงควรส่งเสริมให้เยาวชน เหล่านี้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะการกีฬาและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์

WWW.HARDSONGKWA.E.GOV.TH

## ข้อมูลบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

### คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ลำดับ ที่	ชื่อ -นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	
2	นางอรุณี นันทโชติ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	
3	นายนเรศ ทีระแนว	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	
4	นายกิตติกร ตรงต่อกิจ	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	
5	นางรัตนะ เสริมมา	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	
6	นายศุภรัตน์ พุ่มไสว	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	
7	นายธีรศักดิ์ สนแย้ม	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	
8	นายจรัญ ธีระแนว	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1	
9	นายวันชัย รุ่งเรืองธรรม	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1	
10	นางสาวกาญจนา ประมาณ	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3	
11	นางวันเพ็ญ กลมดวง	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3	
12	นางสมบัติ นนคลัง	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4	
13	นายมานaix มาทองแดง	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4	
14	นายทรงวุฒิ น้อยทรัพย์	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5	
15	นายมานพ โพธิ์ไม้	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5	
16	นางเสนอ มีท้วม	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6	
17	นางสมพิศ เรือนทะยา	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6	
18	นางเฉลิมรัตน์ นิกรแสน	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7	

พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

ลำดับ ที่	ชื่อ -นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
	<b>ข้าราชการ</b>		
1	นางสาวแสงเดือน สุตแจ้ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
2	นางสาวประภาพรณ มากพันธุ์	หัวหน้าส่วนโยธา	
3	นางกนกพร เฉ็ดพงษ์ตระกูล	หัวหน้าส่วนการคลัง	
5	นางปรีชญา นันคำ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	
6	นางสาวมันทนา สีนสถาน	นักวิชาการเงินและบัญชี	
7	นางสาวฉันทปภา จันทรหอม	นักพัฒนาชุมชน	
8	นายจักรธัช แก้วรอด	บุคลากร	
9	นางเพลินพิศ ทิพย์วงศ์	เจ้าหน้าที่ธุรการ	
10	นางสาวจิราวัฒน์ ม่วงย้าย	เจ้าพนักงานพัสดุ	
11	นางวงเดือน ดวงตัน	ครูผู้ดูแลเด็ก	
12	นางธมนวรรณ ปิ่นสุข	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
	<b>ลูกจ้างประจำ</b>		
13	นางรักชนก ทองแสง	เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้	
14	นายวัลลพ ผาดคำ	พนักงานสูบน้ำ	
15	นายวันชัย มูลมา	พนักงานสูบน้ำ	
	<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ</b>		
16	นายธাত্রี โล้วทยานนท์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน	
17	นายจิรพัฒน์ เกิดมี	ผู้ช่วยช่างโยธา	
18	นายพิศาล สอดจันทร	ช่างเครื่องสูบน้ำ	
19	นายนเรศ ทังเรือง	ผลิตน้ำประปา	
20	นางสาวพนม พุ่มห่าน	ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเด่นสำโรง	
21	นายนาวิ พุทธา	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	
22	นางสาวเกษร ธิบำรุง	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	
23	นางสาวกาญจนา เม่นแต้ม	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการส่วนโยธา	
	<b>พนักงานจ้างทั่วไป</b>		
24	นายประยุทธ วะหิม	นักการภารโรง	
25	นางเบญจมาศ ขำฉา	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	
26	นายสนอง ทารัตน์	ยาม	
	นายภมร สงเย็น	คนงานทั่วไป	

ลำดับ ที่	ชื่อ -นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
	จ้างเหมาบริการ		
27	นางสาววาสนา เอกา	ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	
28	นางสุนทร ะหิม	แม่บ้านสำนักงาน	
29	นายรำไพ มีนาค	ผู้ดูแลแพ	
30	นางวิรงค์รือง โสติดสุภาพ	แม่บ้านสำนักงาน	
31	นายอนุสรณ์ ไชยสุวรรณ	คนงานเกษตร	
32	นายศุภกิจ ช้างทอง	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์	
33	นางสาวภัทราภรณ์ เทพลำลึก	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	
34	นางสาวนุชรินทร์ สอนม่วง	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	
35	นายทศพร ตริฟูฒ	ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว	
36	นางสาวทิพย์วัลย์ พุ่มมี	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ	
37	นางสาวสุภิญญา โชติช่วง	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้	
38	นางสาวบุญยวีร์ โสภา	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ	
39	นายวัชรรัตน์ พุทธา	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	
40	นางสาวหทัยกานต์ มณีฉาย	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	

WWW.HARDSONGKHAE.GO.TH



## ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

### 1. วิสัยทัศน์ ( Vision )

ตำบลน่าอยู่	เรียนรู้ร่วมกัน	สร้างสรรค์สังคม
ชุมชนเข้มแข็ง	ร่วมแรงพัฒนา	ประชาชนสุขใจ

### 2. พันธกิจ

1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
2. น้ำประปาไหล ไฟฟ้าสว่าง ทางสะดวก
3. พัฒนาอาชีพใหม่ ใส่ใจอาชีพเดิม เพิ่มสมรรถนะ และขีดความสามารถในการผลิตให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
4. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
6. สนับสนุนนโยบายรัฐบาล และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการศึกษา
3. ด้านการเกษตร
4. ด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม นันทนาการ การท่องเที่ยว และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ด้านสาธารณสุข
6. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

WWW.HARDSONGKWAEGO.TH

## ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ทางเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ราบ ประมาณ 40% ของพื้นที่ทั้งหมด มีเขื่อนสิริกิติ์ และแม่น้ำน่านเป็นแหล่งน้ำสำคัญ เหมาะสมแก่การเพาะปลูก ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นแหล่งผลิตข้าว ข้าวโพด ทูเรียน ลางสาด และลองกอง ที่สำคัญของประเทศ มีศักยภาพสูงในการพัฒนาด้านเกษตรกรรม มีชายแดนติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และทางธรรมชาติเป็นจำนวนมาก มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ได้แก่ ไทยล้านนา ไทยล้านช้าง ไทยภาคกลาง และยังมีเส้นทางการคมนาคม ที่เชื่อมโยงกับเมืองมรดกโลก 3 แห่ง ได้แก่ สุโขทัย กำแพงเพชร และหลวงพระบาง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในและระหว่างประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัด จึงได้ร่วมกันกำหนด วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ให้สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัด พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมของจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

### วิสัยทัศน์ :

“เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย  
ท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน”

### เป้าประสงค์ :

1. เป็นดินแดนแห่งความสงบสุข มีจริยธรรม เป็นระเบียบเรียบร้อย เศรษฐกิจมั่นคง
2. ประชาชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง
3. ผลผลิตด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า มีคุณภาพปลอดภัย และมีระบบการตลาดที่ดี
4. มีการพัฒนาที่ยั่งยืน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน วัฒนธรรม และประเพณี
5. มีศักยภาพ การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์อันดี ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

### พันธกิจ :

1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้้อยู่อย่างมีความสุข มีรายได้ และการคล่องชีพเหมาะสม มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต
2. ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า ให้มีคุณภาพอย่างปลอดภัย และการมีระบบตลาดที่ดี
3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของประชาชน
4. พัฒนา อนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามทุกพื้นที่

5. ส่งเสริม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างประเทศภูมิภาค

### ประเด็นยุทธศาสตร์ :

#### 1. เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้และอาชีพที่เหมาะสม และชุมชนเข้มแข็ง กลยุทธ์ :

- 1.1 พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคม ผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดจนทั้งโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน สามารถรับความเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ
- 1.2 เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้วยความรู้คู่คุณธรรม พร้อมกับพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้สะอาด โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
- 1.3 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้บนพื้นฐานความเสมอภาคโดยการสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพและการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกสถาบันการศึกษา ตลอดจนการเปิดโอกาสในการเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว
- 1.4 พัฒนาความเป็นอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งวัยเยาวชน วัยทำงาน และผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ประชากรวัยทำงานมีงานทำ มีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต มีความมั่นคง ค้ำครองแรงงานเด็กและสตรี ส่งเสริมบริการสาธารณสุข สุขอนามัย สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม สร้างความปรองดองด้วยกีฬา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
- 1.5 ส่งเสริมให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ค้ำครอง ส่งเสริมขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน เพิ่มศักยภาพของชุมชน เชื่อมโยงเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน นำไปสู่การพึ่งตนเอง และลดปัญหาการยากจน
- 1.6 ช่วยเหลือและสนับสนุนการมีงานทำและรายได้ของประชาชน เพื่อลดผลกระทบจาก ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม
- 1.7 สร้างเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง ปลอดภัยเสถียร มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 1.8 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในการร่วมกันพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การสร้างสรรค์สังคมให้เกิดให้เกิดความสามัคคี และความมั่นคงภายในและชายแดน การบริหารวิกฤติการณ์ด้านสาธารณสุข การดำเนินกิจการด้านสาธารณสุขชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มประชาชนในลักษณะเครือข่าย ให้สามารถแสดงความคิดเห็น และเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม

## 2. พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูป ให้มีคุณภาพและปลอดภัย

### กลยุทธ์ :

- 2.1 ส่งเสริม พัฒนาระบบการผลิต ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าโดยมุ่งพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
- 2.2 ส่งเสริมการพัฒนาการปลูกพืช การปศุสัตว์ และประมงที่สอดคล้องกับตลาด โดยส่งเสริม การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ในภาคการเกษตร
- 2.3 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการให้กับภาคเกษตร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ ตลอดจนการส่งเสริมกลุ่ม OTOP กลุ่มธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความ เข้มแข็ง
- 2.4 ส่งเสริมการศึกษาวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการแปรรูป และผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ และปลอดภัย

## 3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

### กลยุทธ์ :

- 3.1 ทำนุบำรุง รักษา และสืบทอดประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยการเชื่อมโยง กับการพัฒนาทางสังคม การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ
- 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า บริหาร การประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- 3.3 ส่งเสริมเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ กับเพื่อนบ้านทั้งภายในและต่างประเทศ
- 3.4 มีการพัฒนาการท่องเที่ยวทุกด้าน โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ และ ศักยภาพสูง

## 4. ดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ การจัดการสิ่งแวดล้อม และพลังงาน ที่ดี

- 4.1 สนับสนุนให้มีการสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ การฟื้นฟูทรัพยากรดิน การพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และคุ้มค่า เพื่อรักษา ดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และสนับสนุนขยายผล โครงการตามแนวพระราชดำริ
- 4.2 การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และดำเนินการจัดการมลพิษในพื้นที่ดินของประชาชน ให้เพียงพอแก่การอยู่อาศัยและการเกษตรกรรม โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้ำ วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม
- 4.3 ส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเมืองและท้องถิ่น ภายใต้การมีส่วนร่วมของ ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และสิทธิผล เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่าง ยั่งยืน
- 4.4 ส่งเสริม บำรุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผลิตและการใช้พลังงานทดแทน อย่าง เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มี

- ผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ่น  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
- 4.5 ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์พลังงานและการบริหารจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพ  
สูงสุด ทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

## 5. เพิ่มศักยภาพ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

### กลยุทธ์ :

- 5.1 เสริมสร้างความร่วมมือและความรู้เกี่ยวกับการค้า การลงทุน และการบริการ ให้กับ  
ผู้ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ
- 5.2 พัฒนาสัมพันธ์ไมตรีและความร่วมมือกับจังหวัดภายในภูมิภาค และ อื่น รวมทั้งต่างประเทศ โดย  
ยึดหลักปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค สนับสนุนการเพิ่มและขยายช่องทางการค้า การลงทุน การ  
ท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดี อย่างยั่งยืน
- 5.3 พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ  
ชายแดน และระบบ Logistics ให้เอื้อประโยชน์ต่อการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เป็นการเพิ่ม  
มูลค่าให้กับการค้าในตลาดเดิม และแสวงหาตลาดใหม่
- 5.4 ส่งเสริมให้มีการประกอบกิจการ มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ป้องกันการผูกขาดทั้ง  
ทางตรงหรือทางอ้อม และคุ้มครองผู้บริโภค
- 5.5 สนับสนุน ให้มีการปรับปรุงแก้ไข กระบวนการผ่านแดน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้า การ  
ลงทุน และการท่องเที่ยว
- 5.6 พัฒนาสินค้าและบริการ เสริมสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัย ให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ  
ของผู้บริโภค คู่ค้า และนักท่องเที่ยว
- 5.7 สนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนา แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ โดย  
การมีส่วนร่วมของชุมชน และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

## วิสัยทัศน์อำเภอตรอน

**\*คุณภาพชีวิตดี ประเพณีเลิศล้ำ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง\***

### พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้ ให้แก่ประชาชนทุกระดับ
2. เพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข
3. ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม และเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
4. การพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่
5. ปรับปรุงและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม
6. อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
7. ส่งเสริมประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

## นโยบายคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

ตามที่มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยตรงจากประชาชน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 ซึ่งกระผมได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวตำบลหาดสองแคว เลือกลงให้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว อีกวาระหนึ่งเป็นเวลา 4 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่กระผมและคณะผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงกับเจตนารมณ์ ที่ประชาชน ชาวตำบลหาดสองแควมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ซึ่งกระผมและคณะผู้บริหารพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อที่จะได้นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

บัดนี้กระผมได้กำหนดแนวนโยบายในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว เรียบร้อยแล้ว โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นความโปร่งใส เป็นเป้าหมายของการพัฒนาตำบล สร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน และคุ้ม ภายในตำบลในการ ร่วมคิด ร่วมกำหนดแนวทาง ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล ซึ่งจะเป็นทิศทาง การพัฒนาตำบลให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนตำบลหาดสองแควทุกหมู่บ้าน เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนพัฒนาตำบลหาดสองแคว เพื่อเป็นการผลักดันการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนและวางแผนในการพัฒนาหมู่บ้านตำบล ต่อไป

กระผมและคณะผู้บริหารพร้อมที่จะทุ่มเท เสียสละทำงานทดแทนคุณบ้านเกิด ดั่งสโลแกน ที่หาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลหาดสองแควว่า “ชีวิตที่เหลือ เพื่อชาวตำบลหาดสองแคว” ตอบสนองความต้องการของพี่น้องชาวตำบลหาดสองแคว ด้านการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาไปสู่ตำบลสุขภาวะเพื่อพัฒนาให้เป็นตำบลน่าอยู่ และเกิดความยั่งยืนตลอดไป

อีกประการหนึ่ง แนวนโยบายในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว จะดำเนินการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “ตำบลน่าอยู่ เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์สังคม ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ประชาชนสุขใจ” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว จะพัฒนาไปตามความเหมาะสม ตามบริบทของพื้นที่หมู่บ้าน และตามความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวตำบลหาดสองแคว และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการแถลงนโยบายก่อนเข้ารับตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ครั้งนี้ กระผมและคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายไว้เป็น 2 ระดับ คือ นโยบายเร่งด่วน และนโยบายตามภารกิจหน้าที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

### นโยบายเร่งด่วน คือ

- 1) จัดทำแหล่งน้ำทำการเกษตร ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์โดยพื้นที่เป้าหมาย คือ พื้นที่ที่ไม่มีคลองชลประทานเข้าถึงและมีแหล่งน้ำพร้อมที่จะสูงขึ้นทำการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรตำบลหาดสองแคว
- 2) คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนด้วยความถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม



- 3) จัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
- 4) สนับสนุนงบประมาณค้ำ คຸ່ມละ 10,000 บาท
- 5) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ

### นโยบายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ คือ

#### 1. เร่งรัดแก้ไขโครงสร้างพื้นฐาน

- ปรับปรุงถนนภายในตำบล ทั้งซ่อมแซมถนนลาดยาง ซ่อมแซมถนนลูกรัง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร เพื่อจะได้นำผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย

- จัดทำโครงการนโยบายเซอร์วิสบริการแสงสว่างภายในตำบล โดยการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณภายในตำบลหาดสองแคว

- จัดหาน้ำอุปโภคบริโภคทุกหมู่บ้าน

#### 2. ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของตำบลหาดสองแคว

“ตำบลน่าอยู่ เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์สังคม ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ประชาชนสุขใจ”

- สนับสนุนการเป็นตำบลสุขภาวะสู่ความยั่งยืน
- สนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจนถึงอุดมศึกษา สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส พิการ ยากจน และเด็กที่สนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านตำบลดีเด่น ที่ได้มีการคัดเลือกมาจากหมู่บ้าน
- สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุ เด็กสตรีและผู้พิการ โดยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานหลักในพื้นที่ เช่น ศูนย์สามวัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวหาดสองแควจังหวัดอุดรดิตถ์
- สนับสนุนกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบล
- สนับสนุนกองทุนประกอบอาชีพไม่มีดอกเบี้ย โดยเพิ่มกองทุนให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

3. สร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านและคຸ່ມ ให้สามารถพัฒนาตนเองได้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมผ่านเวทีประชาคมแต่ละหมู่บ้าน



## ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2557

WWW.HARDSONGKWAEGO.TH





8	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ 6 สายทางเรียบคลองลำช้า เริ่มจากถนนลาดยาง ถึงที่ นางสม พิศ เรือนทะยา	-ลงดินขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.74 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. -ลงลูกรังขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บดอัดแน่น	107,857	หมู่ที่ 6	ส่วนโยธา อบต. หาดสองแคว												
9	โครงการปรับปรุงโครงสร้างทาง สาย อด 3011 สายทางบ้านท่าสัก-บ้านแหลมคูม	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 294 ตร.ม.	49,430	หมู่ที่ 6	ส่วนโยธา อบต. หาดสองแคว												
10	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายทางเริ่มจากที่บ้านนางสว่าง หวังสืบ ไปถึงวัด หาดสองแคว	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร	203,242	หมู่ที่ 1	ส่วนโยธา อบต. หาดสองแคว												
11	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายทางเริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถึงที่นางสมคิด เรือนทะยา	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.15 เมตร	365,925	หมู่ที่ 7	ส่วนโยธา อบต. หาดสองแคว												

12	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ 3 บริเวณสามแยก บ้านหาดสองแคว	เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าให้แก่ ประชาชนหมู่ที่ 3 ให้มีระบบ ไฟฟ้าใช้เพียงพอ	41,000	หมู่ที่ 3 ต.หาดสอง แคว	ส่วนโยธา อบต. หาดสองแคว													
13	การบำรุงรักษาทรัพย์สิน รวมทั้ง การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเกิดไฟ ซ่อมแซมโป๊ะแพและ ซ่อมแซม ถนนลาดยางในตำบล	เพื่อบริการแก่ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส และบำรุงรักษาถนนให้มีสภาพ การพร้อมใช้งานได้ดี	200,000	หมู่ที่ 1-7 ต.หาดสอง แคว	ส่วนโยธา อบต. หาดสองแคว													
14	โครงการปรับปรุงเป่าล้างบ่อน้ำ บาดาลหมู่ที่ 1-7 ต.หาดสองแคว	เพื่อเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลในตำบล หาดสองแคว	42,500	ม. 1-7 ต.หาดสอง แคว	ส่วนโยธา อบต. หาดสองแคว													
15	การจัดซื้อครุภัณฑ์ -เครื่องยนต์สำหรับเรือเร็ว -เครื่องสูบน้ำบาดาล -กล้องวัดระดับ ฯลฯ	เพื่อบริการประชาชน ในการ ดำเนินงานด้านการช่างให้เกิด ประสิทธิภาพ	210,910	ม. 1-7 ต.หาดสอง แคว	ส่วนโยธา อบต. หาดสองแคว													







**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**  
**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเกษตร**

**1. แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ**

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอย่างครบวงจร	ส่งเสริมโดยการนำผลผลิตทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้เพิ่ม	60,000	หมู่ 4	จำนวน 1 กลุ่ม							↔					
2	โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพการเพาะเห็ด	สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ การเพาะเห็ดเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้	40,000	หมู่ 4 ต.หาดสองแคว	จำนวน 1 กลุ่ม						↔						
3	โครงการรวมใจกักคั รัักษ์พื้นที่สีเขียว อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	รณรงค์การปลูกต้นไม้ การรัักษ์สิ่งแวดล้อม การดูแลสิ่งแวดล้อมที่สาธารณะให้สวยงาม	10,000	หมู่ 1-7 ต.หาดสองแคว	จำนวน 7 หมู่บ้าน			↔								↔	
4	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช	ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช	50,000	ม.1-7 ต.หาดสองแคว	จำนวน 7 หมู่บ้าน					↔							
5	โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสู่เยาวชนตำบลหาดสองแคว	ส่งเสริมการดำรงวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน	100,000	หมู่ 7 ต.หาดสองแคว	จำนวน 7 หมู่บ้าน							↔					

6	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตเมล็ดพืชพันธุ์ดี	ส่งเสริมให้มีการค้นคิดวิธีการผลิตเมล็ดพืชพันธุ์ดีแบบบูรณาการ เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกร	60,000	หมู่ 1-7 ต.หาดสองแคว	จำนวน 7 หมู่บ้าน													
7	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ	ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพให้กลุ่มเกษตรกร ให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	30,000	หมู่ 1-7 ต.หาดสองแคว	จำนวน 7 หมู่บ้าน													
5	การจัดซื้อวัสดุการเกษตร	เพื่อจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร	30,000	ม.1-7 ต.หาดสองแคว	จำนวน 7 หมู่บ้าน													

WWW.HARDSONGKWAEGO.TH

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**  
**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

1. การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	งานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ	สืบสานงานประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	500,000	อบต.หาดสองแคว	ส่วนการศึกษา อบต.หาดสองแคว			↔									
2.	โครงการย้อนรำลึกเส้นทางประวัติศาสตร์ รัชกาลที่ 5 เสด็จเมืองนครศรีสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ทราบประวัติศาสตร์ อนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนในอดีต และส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล	50,000	อบต.หาดสองแคว	ส่วนการศึกษา อบต.หาดสองแคว	↔											







**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสาธารณสุข**

**1. การป้องกันและรักษาโรค**

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2556		พ.ศ.2557											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน	ฟื้นฟูและส่งเสริมความรู้และแกนนำด้านสุขภาพ ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี	70,000	หมู่ 1-7 ต.หาดสองแคว	จำนวน 7 หมู่บ้าน 1211 ครัวเรือน 4,176 คน	←————→													
2	การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เพื่อป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตำบล	50,000	หมู่ 1-7 ต.หาดสองแคว	จำนวน 7 หมู่บ้าน 1211 ครัวเรือน 4,176 คน	←————→													
3	อุดหนุนงานวัน อสม.แห่งชาติอำเภอตรอน	เพื่อประสานความร่วมมือในการบูรณาการด้าน อสม.อำเภอตรอน	5,000	หมู่ 1-7 ต.หาดสองแคว	5 ตำบล 2 เทศบาล ในอำเภอตรอน	←————→													
4	กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล	เพื่อเป็นหลักประกันสุขภาพ	200,000	หมู่ 1-7 ต.หาดสองแคว	จำนวน 7 หมู่บ้าน 1211ครัวเรือน 4,176 คน	←————→													

## 2. แนวทางส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีต่อประชาชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของโรงเรียนในเขตบริการของ อบต.	กีฬานักเรียน 3 โรงเรียน บึงพาด หลาดสอง แควเด่นลำโรง ให้นักเรียนได้เกิดความรักสามัคคี การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รมรงค์การต่อต้านยาเสพติด	50,000	หมู่ 1-7 ต.หลาดสองแคว	จำนวน 3 โรงเรียน		↔											
2	โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	ร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น 5 ตำบล 2 เทศบาล เพื่อสานสัมพันธ์คนในท้องถิ่นต่างๆ รัักษ์สุขภาพ	65,000	หมู่ 1-7 ต.หลาดสองแคว	ร่วมแข่งขันหน่วยงานในอำเภอตรอน 5 ตำบล 2 เทศบาล				↔									
3	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชน ตำบลหลาดสองแคว	เพื่อให้เยาวชนในตำบลได้เกิดความรักสามัคคี การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดี และรมรงค์การต่อต้านยาเสพติด	20,000	หมู่ 1-7 ต.หลาดสองแคว	ร่วมแข่งขัน 5 ตำบล 2 เทศบาล			↔										
4	โครงการส่งเสริมประเพณีการแข่งขันกีฬาเรือพาย ตำบลหลาดสองแคว	เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดี และรมรงค์การต่อต้านยาเสพติด	150,000	หมู่ 1-7 ต.หลาดสองแคว	ประชาชน 7 หมู่บ้าน						↔							

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2556			พ.ศ.2557								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5	โครงการเรือพายสืบสานสัมพันธ์ชุมชน(เยาวชนตำบลหาดสองแคว)	เพื่อต่อต้านยาเสพติด เชื่อมความสัมพันธ์ให้เกิดความสมานฉันท์ของเทศบาล อบต. ในอำเภอตรอน	20,000	หมู่ 1-7 ต.หาดสองแคว	สำนักปลัด อบต. หาดสองแคว						↔						
6	โครงการการจัดตั้งชมรมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในตำบลหาดสองแคว	เพื่อจัดตั้งชมรมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในตำบลหาดสองแคว เป็นการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน สร้างการเรียนรู้และขยายผลการดำเนินงานด้านการจัดการตั้งชมรมสุขภาพ	25,000	หมู่ 1-7 ต.หาดสองแคว	สำนักปลัด อบต. หาดสองแคว							↔					

WWW.HARDSONGKWAES.GO.TH





7	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการกุศลเพื่อมนุษยธรรมกิ่งกาชาด	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	10,000	หมู่ 1-7 ต.หาดสองแคว	จำนวน 7 หมู่บ้าน															
8	เงินช่วยเหลือพิเศษ	เพื่อช่วยเหลือค่าทำศพ สำหรับผู้บริหารสมาชิก พนักงาน ข้าราชการ ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส	20,000	หมู่ 1-7 ต.หาดสองแคว	จำนวน 7 หมู่บ้าน															

WWW.HARDSONGKWAEGO.TH







28	ค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จ่ายเป็นค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน	30,000	อบต. หาดสองแคว	ส่วนการคลัง อบต.หาดสองแคว													
29	โครงการฝึกอบรมทักษะความรู้ และวิธีการปฏิบัติงานฯ	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้แก่ พนักงาน	50,000	อบต. หาดสองแคว	สำนักปลัด อบต.หาดสองแคว													
30	ค่าวัสดุต่างๆ	ค่าวัสดุต่างๆ ในการให้บริการประชาชน	110,000	อบต. หาดสองแคว	ส่วนการคลัง อบต.หาดสองแคว													
31	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ	เพิ่มศักยภาพการบริการแก่ภาคประชาชน	300,000	อบต. หาดสองแคว	ส่วนการคลัง อบต.หาดสองแคว													
32	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง ข้าราชการผู้มีสิทธิฯ	955,320	อบต. หาดสองแคว	ส่วนโยธา อบต.หาดสองแคว													
33	ค่าตอบแทนอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท.	เป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อปท.	30,000	อบต. หาดสองแคว	ส่วนโยธา อบต.หาดสองแคว													
34	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของผู้มี สิทธิเบิกได้	20,000	อบต. หาดสองแคว	ส่วนโยธา อบต.หาดสองแคว													
35	ค่าเช่าบ้าน	ค่าเช่าบ้านของผู้มีสิทธิเบิกได้	30,000	อบต. หาดสองแคว	ส่วนโยธา อบต.หาดสองแคว													
36	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิ เบิกได้	30,000	อบต. หาดสองแคว	ส่วนโยธา อบต.หาดสองแคว													
37	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	เพื่อจ่ายในรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	150,000	อบต. หาดสองแคว	ส่วนโยธา อบต.หาดสองแคว													
38	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของผู้มีสิทธิเบิกได้	30,000	อบต. หาดสองแคว	ส่วนโยธา อบต.หาดสองแคว													
39	ค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จ่ายเป็นค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน	200,000	อบต. หาดสองแคว	ส่วนโยธา อบต.หาดสองแคว													
40	โครงการฝึกอบรมทักษะความรู้ และวิธีการปฏิบัติงานฯ	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้แก่ พนักงาน	50,000	อบต. หาดสองแคว	ส่วนโยธา อบต.หาดสองแคว													

41	ค่าวัสดุ สำนักงาน, ไฟฟ้าวิทยุ, ยานพาหนะ, เชื้อเพลิงและหล่อลื่น, คอมพิวเตอร์, ก่อสร้าง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายเพื่อเป็นค่าวัสดุต่างๆ ในสำนักงาน เช่น วัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุ ไฟฟ้า วัสดุ เครื่องคอมฯ และ วัสดุการศึกษา, วัสดุ ยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง และ วัสดุอื่นๆ	326,840	ต.หาดสองแคว	ส่วนโยธา อบต.หาดสองแคว														
42	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์สำรวจ, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายเพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์	210,910	ต.หาดสองแคว	ส่วนโยธา อบต.หาดสองแคว														
43	เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม	จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานผู้มีสิทธิ	70,000	อบต.หาดสองแคว	สำนักปลัด														
44	เงินช่วยเหลือค่าทำศพที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจ่ายจากหน่วยงานอื่น	เป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพของพนักงานผู้บริหาร ส.อบต.	20,000	อบต.หาดสองแคว	สำนักปลัด														

WWW.HARDSONKWE.CO.TH







17	ส่งเสริมงานวันสตรีสากล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมงานวันสตรีสากล	10,000	หมู่ 1-7 ต.หาดสองแคว	สำนักปลัด อบต.หาดสองแคว	←														→
18	โครงการส่งเสริมสนับสนุนความรู้ด้านกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความรู้ด้านกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน	20,000	หมู่ 1-7 ต.หาดสองแคว	สำนักปลัด อบต.หาดสองแคว	←														→
19	โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านมีหนังสือพิมพ์อ่านอย่างทั่วถึง	100,000	ต.หาดสองแคว	สำนักปลัด อบต.หาดสองแคว	←														→
20	โครงการประชาสัมพันธ์งาน/โครงการ อบต. (จุลสาร,แผ่นพับ,แผ่นปลิว)	เพื่อประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร จาก อบต. ให้ประชาชน ได้รับรู้	20,000	ต.หาดสองแคว	สำนักปลัด อบต.หาดสองแคว	←														→
21	โครงการแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี	เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในการดำเนินงานของ อบต.ทุก ๆ เรื่อง	90,000	ต.หาดสองแคว	สำนักปลัด อบต.หาดสองแคว				↔											
22	โครงการบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร	เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบการจัดซื้อจัดจ้าง	20,000	ต.หาดสองแคว	สำนักปลัด อบต.หาดสองแคว	←														→

WWW.HARDSONGKRAE.CO.TH

